



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน 8 อัตรา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559 บัดนี้มหาวิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 09.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และหากภายหลังตรวจสอบพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะประกาศยกเลิกผลการสอบคัดเลือกของท่านและถือว่าท่านไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งดังกล่าวและให้นำหลักฐานเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบันก่อนหรือในวันสุดท้ายของวันรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบรายงานผลการเรียนตามรายวิชา จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงใส่สูทสีด้าเสื้อดำในปกสีขาว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

( ผศ.ดร.ประภา กาหยี่ )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

บัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้  
ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

---

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่ 1 นางสาวทัศนีย์ บุญภา

สำรองลำดับที่ 1 นางสาวนงคินุช สังข์ชู

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับที่ 1 นางสาวอัจฉิมา วาหะ

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ลำดับที่ 1 นายนัธพงค์ ส่งอำไพ

สำรองลำดับที่ 1 นางสาวอังคณา ทองคำ

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ 1 นายณัฐวุฒิ มณีแดง

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ลำดับที่ 1 นายรณชัย พุ่มลำเจียก

สำรองลำดับที่ 1 นายสุชา มุขแก้ว

สำรองลำดับที่ 2 นายไกรสร กิจনীชี

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับที่ 1 นายภูษงค์ ธีญญพัทตร์

ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับที่ 1 นางสาวเบญจิมาศ์ อ่อนเกลี้ยง